



ทบวงการศึกษาและทบวงสูงศษษา ๘๐ พรรษา

พีธีพระรชทธานปรินญาบัตร



มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพฤหัสยต์ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๐



ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๔ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.๒๕๓๓ สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓๒ (๕/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๐ ได้อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาเกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐ ดังนี้

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชกรหญิงนิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์

ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.ฮิเดฮิโกะ คูมาไก (Prof.Dr.Hidehiko Kumagai)

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
นางนพรัตน์ หวังในธรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)

นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร

คำสดุดีเกียรติคุณ

เภสัชกรหญิง นิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์

ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

เภสัชกรหญิง นิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๙๒ ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ และปริญญาโทเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ และผ่านการศึกษา ฝึกอบรมด้านเภสัชกรรม โรงพยาบาลที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์

เภสัชกรหญิง นิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์ เป็นข้าราชการมาตลอดตั้งแต่จบการศึกษา เริ่มรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งอาจารย์ตรี ที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๗ ต่อมาได้โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเภสัชกร ๔ งานเภสัชกรรมการผลิต ที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ประชานุเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ โดยหน้าที่การงานมีความก้าวหน้าและมีผลงานที่ต่อเนื่องมาตลอด ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ตั้งแต่ปี พุทธศักราช ๒๕๓๗ และได้รับการประเมินความสามารถให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร ๔ วช. ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ จนถึงปัจจุบัน

เภสัชกรหญิง นิภาพร บุญศรารักษ์พงศ์ เป็นนักวิชาการที่เป็นนักปฏิบัติ ท่านมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและยกระดับวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล ท่านเป็นผู้ริเริ่มการนำมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิตยา รวมทั้งการวิเคราะห์หาปริมาณสารสำคัญในตำรับยาเตรียม มาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อเป็นหลักประกันว่ายาที่ผลิตในโรงพยาบาลนั้นมีคุณภาพ ไม่ต่างจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการผลิตสารละลายปริมาณมากปราศจากเชื้อ การผลิตสารละลายอาหารปราศจากเชื้อที่ให้ทางหลอดเลือดดำแบบสมบูรณ และเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่มีการเตรียมยาเคมีบำบัดในสถานที่ที่สามารถเป็นหลักประกันความปลอดภัยทั้งต่อชีวิต และสิ่งแวดล้อม นอกจากความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวด้านการผลิต ท่านเป็นนักบริหารที่มีหลักการบริหารที่ครองตนและครองใจผู้ปฏิบัติงานเสมอมา ท่านให้โอกาสและเสริมพลังแก่เภสัชกรที่เป็นเสมือนเพื่อนร่วมงาน จนสามารถพัฒนางานด้านบริหารเภสัชกรรม และระบบการจัดการโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้กลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเชียงใหม่ประชานุเคราะห์ เป็นแหล่งศึกษาดูงาน และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานสำหรับเภสัชกร ที่จะพัฒนางานด้านบริหารเภสัชกรรมของโรงพยาบาลทั่วประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนมหาวิทยาลัยเภสัชกรรมบำบัด ในด้านต่างๆ อาทิ การเตรียมยาปราศจากเชื้อสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย การเตรียมยาเคมีบำบัด การติดตามผู้ป่วยที่ใช้ยาเคมีบำบัด คลินิกวาร์ฟาริน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริการผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในเพื่อเพิ่มความสอดคล้องต่อเนื่องของการใช้ยา ลดความคลาดเคลื่อนทางยา มุ่งความปลอดภัยผู้ป่วย

นอกเหนือจากงานประจำ และการส่งเสริม สนับสนุนให้งานเภสัชกรรมโรงพยาบาลเชียงราย
 ประชาชนตระหนักรู้เป็นแหล่งศึกษาดูงานแล้ว เภสัชกรหญิง นิภาพร บุญศรัทธาพงษ์ ยังได้รับรางวัล
 จากหน่วยงานต่างๆมากมาย จากกระทรวงสาธารณสุขและองค์กรทางด้านวิชาชีพเภสัชกรรม ทั้งงานด้าน
 การศึกษาวิจัย ผลงานดีเด่นในด้านการพัฒนาการผลิต เช่น การวิเคราะห์หาเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อน
 ในเครื่องสำอาง และยาบรรจุเสร็จแผนโบราณ การศึกษาการใช้ขวดแก้ว Soda lime treated glass ซ้ำ
 การศึกษาคุณภาพน้ำยาฆ่าเชื้อ การศึกษาต้นทุนการผลิตยาปราศจากเชื้อ การประดิษฐ์กระบอกนำส่งยาเคมีบำบัด
 ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์ ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นเภสัชกรดีเด่นจาก สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 (ประเทศไทย) ชมรมโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 นอกเหนือจากงานประจำ ท่านยังเป็นวิทยากรบรรยายงานต่างๆด้านเภสัชกรรมโรงพยาบาล เป็นอาจารย์พิเศษ
 ให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นผู้นิเทศงานสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 เป็นกรรมการและอนุกรรมการระดับประเทศหลายคณะ โดยเฉพาะด้านการบริหารเวชภัณฑ์ การผลิตยา
 การกำหนดมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล มาตรฐานอาคารเภสัชกรรม ผลักดันให้เกิดชมรม
 กลุ่มเภสัชกรที่สนใจงานเฉพาะทางอาทิ งานเตรียมยาเคมีบำบัด คลินิกวาร์ฟาริน การติดตามอาการ
 อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา และงานเภสัชสนเทศ

โดยที่ เภสัชกรหญิง นิภาพร บุญศรัทธาพงษ์ เป็นผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นนักวิชาการ
 และนักบริหารผู้ที่อุทิศตน เสียสละ และมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาลในทุกด้าน
 ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มของเภสัชกรในประเทศที่จะยกระดับมาตรฐานงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล
 โดยเน้นการทำงานในลักษณะสหสาขา บนความชำนาญเฉพาะทาง และเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย
 อันเป็นเป้าหมายสูงสุดมาโดยตลอด สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๒(๕/๒๕๕๐)
 เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

คำสดุดีเกียรติคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.ฮิเดฮิโกะ คูมาโกะ
วิทยาศาสตร์ดุซงึ่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ศาสตราจารย์ ดร.ฮิเดฮิโกะ คูมาโกะ เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๘๓ ที่ประเทศญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับปริญญาเกษตรศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๗ ปริญญาโทเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ และได้รับปริญญาเกษตรศาสตรดุซงึ่บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

ด้วยความรู้ความสามารถ กอปรกับความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีในสาขาวิชาจุลชีววิทยาอย่างแน่วแน่ ศาสตราจารย์ ดร.ฮิเดฮิโกะ คูมาโกะ จึงได้รับการบรรจุให้เข้าทำงาน ณ มหาวิทยาลัยเกียวโตภายหลังจากสำเร็จการศึกษา และ ปฏิบัติงาน ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเกษตรศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัยชีวศึกษา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๑๒ ตามลำดับ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในที่สุด ศาสตราจารย์ ดร.ฮิเดฮิโกะ คูมาโกะ ได้ปฏิบัติหน้าที่ รวมระยะเวลา ๓๕ ปี จนเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และด้วยความรู้ความสามารถของศาสตราจารย์ ดร.ฮิเดฮิโกะ คูมาโกะ วิทยาลัยการเกษตรแห่งจังหวัดอชิคาวาจึงได้เชิญให้ท่านปฏิบัติงานในฐานะศาสตราจารย์ประจำ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์ ภายหลังจากเกษียณ ณ สถาบันดังกล่าวเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งจังหวัดอชิคาวา ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘ จนกระทั่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำ และประธานคณะกรรมการ ณ สถาบันวิจัยด้านชีวเทคโนโลยีและชีวทรัพยากร มหาวิทยาลัยแห่งจังหวัดอชิคาวา ประเทศญี่ปุ่น

ผลงานและรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งเปรียบเสมือนประกาศเกียรติคุณทางวิชาการอันล้ำเลิศของท่านได้แก่ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๗ ศาสตราจารย์ ดร.ฮิเดฮิโกะ คูมาโกะ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากสมาพันธ์วิตามีนแห่งประเทศญี่ปุ่น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๘ รางวัลนักวิจัยดีเด่นจากสมาคมอุตสาหกรรมชีววิทยาแห่งประเทศญี่ปุ่น และล่าสุดในปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากสมาพันธ์วิทยาศาสตร์ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและเคมีเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น และท่านได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพและเคมีเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๔๘

กล่าวได้ว่าตลอดระยะเวลายาวนานแห่งการสั่งสมประสบการณ์ ความรู้และแนวคิด นับตั้งแต่ ได้เริ่มต้นศึกษาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เราทั้งหลายต่างได้ประจักษ์ถึงความเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคิดและนักวิจัยผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ซึ่งผลงานอันโดดเด่นของท่าน สามารถนำพาประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้บังเกิดกับวงการวิทยาศาสตร์ด้านจุลชีววิทยาอย่างแท้จริง

ศาสตราจารย์ ดร.ยิเดฮิโกะ เป็นบุคคลผู้สร้างคุณูปการให้เกิดแก่บรรดาศิษยานุศิษย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในแขนงวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆ อีกทั้งยังเป็นผู้มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสืบสานงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓๒(๕/๒๕๕๐) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ จึงมีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.ยิเดฮิโกะ คูมาโกะ ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

คำประกาศเกียรติคุณ
นางนพรัตน์ หวังในธรรม
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย

นางนพรัตน์ หวังในธรรม สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จากสถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยระดับสูงผู้หนึ่งในจำนวนไม่มากนักของไทย ได้รับราชการและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการนาฏศิลป์ไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่เป็นศิลปินผู้แสดงจนถึงเป็นครูผู้สอน และภายหลังเกษียณอายุราชการ ยังได้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย ในกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จนถึงปัจจุบัน

นางนพรัตน์ หวังในธรรม เป็นแบบอย่างอันดีของผู้ปฏิบัติราชการอย่างอุทิศตน ทุ่มีเมตตา และเสียสละ ได้ใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยช่วยจรรโลงสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม อันล้ำค่านี้ให้ดำรงคงอยู่ด้วยดี กล่าวคือ ในฐานะผู้แสดงได้ศึกษาถ่ายทอดศิลปะการแสดงได้อย่างงดงาม ไม่ขาดตกบกพร่อง ขณะเมื่อทำหน้าที่ครูอาจารย์ ก็ถ่ายทอดความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านนาฏศิลป์ไทยอย่างเต็มสติกำลัง และแม้ภายหลังการเกษียณอายุราชการ ก็ยังคงอุทิศตนเป็นครูถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยให้แก่นักศึกษาในองค์กรและสถาบันต่าง ๆ เช่น สำนักพระราชวัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น นอกจากนี้ นางนพรัตน์ หวังในธรรม ยังเป็นผู้เปี่ยมด้วยจิตสำนึกในการให้บริการแก่สังคม โดยการให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยเป็นวิทยาทานแก่ภาครัฐและเอกชนจำนวนมากโดยสม่ำเสมอ ทั้งด้านพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์และการสืบสานนาฏศิลป์ไทย เช่น เป็นประธานการสอบมาตรฐานทางนาฏศิลป์ไทย เป็นที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรม เป็นผู้อำนวยความสะดวกและการกำกับการแสดงนาฏศิลป์ของสถาบันต่าง ๆ นับว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างและผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางนาฏศิลป์ไทยอย่างมาก ดังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อวงการนาฏศิลป์ไทยจำนวนมาก เช่น รางวัลเพชรสยาม สาขาดนตรีนาฏศิลป์และนันทนาการ จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และรางวัลพระสิริธาดาทองคำ จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เป็นต้น

โดยความสามารถและเกียรติคุณดังกล่าวข้างต้น สภามหาวิทยาลัยนเรศวรจึงเห็นสมควรขอพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย แก่ นางนพรัตน์ หวังในธรรม เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติทั้งเป็นความภาคภูมิใจแก่ตน และวงศ์สกุลตราบชั่วกาลนาน